
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำป  ๒๕๖6  คร้ังที่  ๑  

วันจันทรที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖6 
เร่ือง  การพิจารณากิจการในวงงานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด 
----------------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผูมาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ  -  สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภา อบต.  
2 นายวิบูลย หงษา รองประธานสภา อบต.   

3 นางศริญญา ราชเจริญ เลขานกุารสภา อบต.   

4 นายหนูกวน ทวยภา สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี ๑   

5 นายพลวุฒิ โคตรด ี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒  
6 นางสังวาลย ปะเสทะโก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓   

7 นางราตร ี แนนอุดร สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี ๔   

8 นายสุวรรณ เทียมจันทร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕   

9 นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖  
10 นายสุริยา ลอยคลัง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗   

11 นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘   

12 นายนิคม ราชบุโฮม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๙   

13 นายสมบัต ิ ชาดา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๐   

14 นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๑   

15 นายประมวล สุมิตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๒   

16 นางบัวไข   คงประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๖   

17 นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๗   

18 นายแสวง  วรรณโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๘   
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ – สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
๑. นายนกิาย    รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด  
๒. นายประยูร  มูลราช รองนายก อบต.หนองคูขาด  
๓. นายสมหมาย  เทียบฤทธิ ์ รองนายก อบต.หนองคูขาด  
๔. นายวิชัย  ชมภูนอย เลขานกุารนายก อบต.  
๕. นายสุทธินนัท  พรอินทร รองปลัด อบต.หนองคูขาด  
๖. นายสุรศักดิ์  ไชยรงศรี ผูอำนวยการกองคลัง  

-/นางจันทรเพ็ญ 



ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
๗. นางจันทรเพ็ญ  หงษบุญ ผูอำนวยกองสวัสดิการสังคม  
๘. นางสาวชมภนูุช   ศรีคลัง นักทรัพยากรบุคคล รก.หัวหนาสำนักปลัด 
๙. นางสาวรัตนาภรณ  พรมคุณ นิติกร  

๑0. นางสาวพัชราภรณ  แสนศร ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑1. นายเอกพงค  เค่ียนบุน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น 
นางศริญญา ราชเจริญ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน  ตามท่ีประธานสภาฯ ได 
เลขานุการสภาฯ กำหนดใหมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจำป ๒๕๖6  

ครั้งท่ี  ๑ ในวันนี้ ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจ
นับจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ท่ีไดลงชื่อใน
สมุดลงเวลาและท่ีนั่งอยูในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลอันทรง
เกียรติแหงนี้ จำนวน  ๑๘   ทาน ครบองคประชุม ลำดับตอไป ขอกราบ
เรียนเชิญ ประธานในพิธี  ไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
---------สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และผูเขารวมประชุมลุกข้ึน
ยกมือไหวและกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย------------------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  2  ประจำป ๒๕๖6  ครั้งท่ี  ๑    

นายประเจน บุบผาแสง  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ   สมัยท่ี  2  ประจำป ๒๕๖6  ครั้งท่ี  ๑  ซ่ึงไดกำหนดสมัยประชุมสภาฯ   

เม่ือครั้งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ท่ีผานมา  โดยกำหนดใหการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบหนองคูขาด  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  
ประจำป  2566  เริ่มข้ึนตั้งแตวันท่ี  17  พฤษภาคม  2566  มีกำหนด  
15  วัน  จึงกำหนดเรียกประชุมฯ  ในวันนี้  คือวันท่ี  29  พฤษภาคม  
2566  โดยมีการพิจารณากิจการท่ีเก่ียวของกับกิจการงานสภา  ตามท่ี
ฝายบริหารไดยื่นญัตติ  เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสภาฯ  และใหสภาฯ  
ไดพิจารณาในระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  ขอใหท่ีประชุม
สภาฯ ไดรับทราบ  ในวันนี้  สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกทานนะครับ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
    1.2 พนักงานสวนตำบล โอนยายมาปฏิบัติงาน  จำนวน  2  ราย   
ประธานสภาฯ   ตามท่ีฝายบริหารไดแจงวามีพนักงานสวนตำบล  จำนวน  2  ราย ไดป 
ประธานสภาฯ โอนยายมาปฏิบัติงานท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขอใหฝาย

บริหารไดแนะนำและใหพนักงานสวนตำบลไดรายงานตัวตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลไดรับทราบตอไป  เชิญครับ 

นายนิกาย  รัตนเมือง เรียน   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  สมาชิก 
นายก อบต.หนองคูขาด สภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด ท่ีเคารพทุกทาน กระผมนาย

นิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขออนุญาต 
ตอท่ีประชุมสภาฯ  ใหพนักงานสวนตำบลท่ีโอนยายมาใหม  จำนวน  ๒  
ราย  ไดแนะนำตัวตอสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสภาฯ  ครั้งนี้ ครับ 

-/นางสาว... 
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นางสาวพัชราภรณ แสนศรี เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร และผูเขารวม 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ประชุมทุกทาน  ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ  แสนศรี  ตำแหนง  นักวิเคราะห

นโยบายและแผนชำนาญการ  ยายมาจากองคการบริหารสวนตำบลวังหิน
ลาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  คะ 

นายเอกพงค  เค่ียนบุน เรียนทานประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผูบรหิาร  และผูเขารวม 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ประชุมสภาฯ  ทุกทาน  กระผม นายเอกพงค  เค่ียนบุน  ตำแหนง                  

เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน  โอนยายมาจาก ศาลาวาการเมือง
พัทยา  จังหวัดชลบุรี  ครับ   

นายประเจน  บบุผาแสง ขอบคุณฝายบริหาร  และยินดีกับพนักงานสวนตำบล  จำนวน  2  ราย ท่ี 
ประธานสภาฯ โอนยายมาปฏิบตัิงานท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ครับ  และ

ขอเขาสูเรียบวาระการประชุมตอไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบลหนองคูขาด   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป  2566   
นายประเจน บุบผาแสง  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ไดมีการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป  2566  เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ   

2566  ท่ีผานมา  โดยเปนการพิจารณากิจการท่ีเก่ียวของกับวงงานกิจการ 
สภาฯ  ซ่ึงเลขานุการสภาฯ  ไดจัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกลาวเปนท่ี
เรียบรอย และไดมีการจัดสงใหสมาชิกสภาฯ  ตรวจทานลวงหนา  ขอให
สมาชิกสภาฯ  ไดตรวจทานดูอีกครั้งกอนท่ีจะมีการขอมติสภาฯ เพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมตอไป  หากมีขอผิดพลาดสามารถขอแกไขเพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบฯ ได   กอนท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จะได
ลงนามเพ่ือรับรองการตรวจรายงานการประชุมตอไป  หากไมมีสมาชิกสภา
ฯ  ทานใดท่ีจะขอแกไข  รายงานการประชุม  กระผมในนามของ
ประธานสภาฯ  จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ครัง้แรกตอไป   สมาชิกสภาฯ 
ทานใดท่ีจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งแรก  โปรดยกมือครับ 
และขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกฯ  ท่ียกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกะทูถาม 
    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
    - ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
5.1 การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด   
เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำในเสียอาคาร  พ.ศ.  .... 

-/นายประเจน.. 
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นายประเจน บบุผาแสง  ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคู 
ประธานสภาฯ   ขาด  เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. .....  โดยให 

สภาฯ  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  ขอใหฝายบริหารไดชี้แจงเหตุผลและ
ความจำเปนในรางขอบัญญัติฯ  ดังกลาว  เชิญครับ 

นายนิกาย  รัตนเมือง  เรียน   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  สมาชิก 
นายก อบต.หนองคูขาด สภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด ท่ีเคารพทุกทาน กระผมนาย

นิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขออนุญาต
ตอท่ีประชุมสภาฯ ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด เปนผูแถลงหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  เรื่อง  การ
ติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  ตอไป 

นายสุทธินันท  พรอินทร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
รองปลัด อบต. ทาน กระผมนายสุทธินันท  พรอินทร  ตำแหนง  รองปลัดองคการบริหาร

สวนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตสภาฯ เปนผูชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. ......   

 -----------เอกสารแนบ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. ......  ----------- 

นายประเจน บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหาร  ท่ีไดชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบรางขอบัญญัติ 
ประธานสภาฯ ฯ ดังกลาว  ใหสภาฯ ไดรับทราบ  กอนท่ีจะมีการอภิปราย  ซักถาม  และ

ลงมติเห็นชอบในรางขอบัญญัติ  จะขอใหทานเลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจง
ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  วิธีการในการพิจารณารางขอบัญญัติให
สภาฯ  ไดรับทราบ และถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง  เชิญครับ 

นางศรญิญา ราชเจริญ เรียนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหาร 
เลขานุการสภาฯ สวนตำบลหนองคูขาดทุกทาน  ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  เลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ 
กฎหมาย  ขอบังคับ  ใหสภาฯ ไดรับทราบกอนท่ีจะมีการพิจารณาราง
ขอบัญญัติฯ เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. ......   
ตามขอ 45  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับของการ
ประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  
กำหนดใหญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสาม
วาระ  นั่นก็คือ  วาระแรก  คือวาระรับหลักการ  วาระท่ีสองคือวาระแปร
ญัตติ  และวาระท่ีสามคือวาระลงมติ  แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  เวนแตเปนรางขอบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผูบริหารทองถ่ิน  หรือสมาชิกสภาทองถ่ินจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจำนวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมสภาฯ จะเปนผูเสนอใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียว  เม่ือท่ีประชุมสภาฯ  อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว   

-/การพิจารณา.. 
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การพิจารณาวาระท่ีสอง คือวาระแปรญัตติ  ใหท่ีประชุมสภาฯ  เปน
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ  โดยใหประธานสภาฯ เปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ   

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ท่ีไดชี้แจงขอบังคับการประชุมสภาฯ  เก่ียวกับ 
ประธานสภาฯ การพิจารณารางขอบัญญัติฯ ใหสมาชิกสภาฯ  ไดรับทราบ  และจะได

ปฏิบัติใหถูกตอง  ซ่ึงขอบัญญัติฯ  ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติในครั้งนี้เปน
รางขอบัญญัติฯ  การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  มิใชเปนราง
ขอบัญญัติเก่ียวกับงบประมาณ  สภาฯ สามารถพิจารณารวดเดียวเลยได  
แตขอใหฝายบริหาร หรือ สมาชิกสภาฯ  เปนผูเสนอ ตามท่ีกำหนดไวใน
ขอบังคับของการประชุมสภาฯ  ขอใหสภาฯ  ไดพิจารณา  เชิญครับ 

นายพลวุฒิ  โคตรดี เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผม 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2  นายพลวุฒิ  โคตรดี  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2  ขอเสนอ ใหท่ีประชุมสภาฯ ได

พิจารณารางขอบัญญัติฯ การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  สาม
วาระรวดเดียวครับ 

 ผูรับรองไมนอยกวา  1  ใน  3 
 1.นายสุริยา  ลอยคลงั      สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  7 
 2.นายหนูกวน  ทวยภา  สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  1 
 3.นางบวัไข  คงประเสรฐิ  สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  16 
 4.นายสุวรรณ  เทียนจันทร สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี  5 
 5.นางราตรี  แนนอุดร  สมาชิกสภาฯ   หมูท่ี  4 
 6.นายบุญมี  ปะเสทะโก  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  8 

นายประเจน บุบผาแสง ขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ทุกทานท่ีไดเสนอใหมีการพิจารณารางขอบัญญัติฯ  
ประธานสภาฯ ดังกลาว  สามวาระรวดเดียว  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม

เก่ียวกับรางขอบัญญัติฯ  หรือไม  กอนท่ีจะมีลงมติรับหลักการ  การแปร
ญัตติ  และการลงมตใินรางขอบัญญัติฯ ตอไป หากมีเชิญครับ หากไมมี
สมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม  แปรญัตติ  แลว กระผมในนาม
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมสภาฯ ในการลงมติเพ่ือเห็นชอบในราง
ขอบัญญัติฯ การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  ขอมติท่ีประชุม
สภาฯ  ครับ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    15  ทาน 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง  3  ทาน 
   

 5.2  การพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีฝายบรหิารไดยื่นญัตติตอสภาฯ  เพ่ือใหพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ งบประมาณและพิจารณาการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2563  นั้น  ขอใหฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดเหตุผล 

-/และความ.. 



-6- 
 

และความจำเปน  และนำเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ  ไดรับทราบ  กอนท่ีจะ
ประชุมสภาฯ จะไดมีมติในการขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ และแกไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ตอไป  โดยจะตองลงมติทีละรายการ  ขอใหฝาย
บริหารไดชี้แจง ครับ  เชิญครับ 

นายนิกาย  รัตนเมือง เรียน ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
นายก อบต.หนองคูขาด ทุกทาน กระผม นายนิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบล

หนองคูขาด  ขออนุญาตใหเจาหนาท่ีงบประมาณ  ซ่ึงเปนปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลหนองคูขาด  เปนผูชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความ
จำเปนใหสภาฯ ไดรับทราบ ตอไป 

นายสุทธินันท พรอินทร  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
รองปลัด อบต. ทาน กระผมนายสุทธินันท  พรอินทร  ตำแหนง  รองปลัดองคการบริหาร

สวนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
ขอชี้แจงเก่ียวกับการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ตาม
ขอ 27  และขอ 28  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2563   ซ่ึงองคการ
บริหารสวนตำบลหนองคูขาด มีความจำเปนท่ีจะตองขอใหสภาฯ ได
พิจารณา เพ่ือลงมต ิแบงเปน  การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
จำนวน  1  รายการ  และการขอโอนงบประมาณ  จำนวน  7  รายการ
รวมท้ังสิ้น  8  รายการ  ดังนี้ 

 

 5.2.1 การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงประมาณ   จำนวน  
 1  รายการ 
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
ขอความเดิม 
แผนงานสาธารณสขุ   
งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
งบดำเนินงาน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถพยาบาล
ฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  จำนวน  1,120,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  จำนวน  1  คัน  
ปริมาตรกระบอกสูบ  ไมต่ำกววา  2,400  ซีซีหรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด  
ไมต่ำกวา  110  กิโลวัตต  คุณลักษณะเฉพาะ   
1)เครื่องยนตดีเซล  4  สูบ  พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน  (รถกระบะ) 
2)มีประตูดานหลัง ปด - เปด สำหรับยกเตียงผูปวย เขา - ออก ปริมาตร
กระบอกสูบ 

  3)มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ท่ีแขวนน้ำเกลือ ไมต่ำกวา 
2,400  ซีซี 

 
-/4)มีท่ีจัด.. 
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4)มีท่ีจัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอ่ืนท่ีจำเปนอยางเปนสัดสวน 
หรือกำลังเครื่องยนตเปนระเบียบเรียบรอยและมีความ ปลอดภัยจากการ
หลุด รวง ปลิว  ออกจากท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือ
พลิกคว่ำ  110  กิโลวัตต 
5)มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดกำลังสงไมต่ำกวา 25 วัตต พรอม
อุปกรณตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 
6)เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง  
7)คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ 

     (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได  
      (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับเด็กและผูใหญ  
      (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต  
     (4)เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง  
     (5)ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน  
     (6)ชุดเฝอกลม  
       (7)ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับสงทอกาซ  
       (8)อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 
       (9)เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได  
       (10)ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2565 
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพ่ิมเติมครั้งท่ี  1  

หนาท่ี  105  ลำดับท่ี  1 
 ขอความใหม 
 แผนงานสาธารณสุข   

งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
งบดำเนินงาน  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถพยาบาล
ฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  จำนวน  1,120,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  จำนวน  1  คัน  
ปริมาตรกระบอกสูบ  ไมต่ำกววา  2,400  ซีซีหรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด  
ไมต่ำกวา  110  กิโลวัตต  คุณลักษณะเฉพาะ   
1)เครื่องยนตดีเซล  4  สูบ  พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน  (รถกระบะ) 
2)มีประตูดานหลัง ปด - เปด สำหรับยกเตียงผูปวย เขา - ออก  

  3)มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ท่ีแขวนน้ำเกลือ  
4)มีท่ีจัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอ่ืนท่ีจำเปนอยางเปนสัดสวน 
เปนระเบียบเรียบรอยและมีความ ปลอดภัยจากการหลุด รวง ปลิว  ออก
จากท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ   
5)มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดกำลังสงไมต่ำกวา 25 วัตต พรอม
อุปกรณตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 
6)เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง  
7)คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ 

-/(1) เตียง.. 
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      (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได  
       (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับเด็กและผูใหญ  
       (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต  
      (4)เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง  
      (5)ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน  
      (6)ชุดเฝอกลม  
        (7)ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับสงทอกาซ  
        (8)อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 
        (9)เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได  
        (10)ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑธันวาคม 2565 
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 – 2570)  เพ่ิมเติมครั้งท่ี  1  

หนาท่ี  105  ลำดับท่ี  1 
 เหตุผลความจำเปน  เนื่องจากขอความในขอบัญญัติฯ ตามคุณลักษณะ

เฉพาะรถพยาบาลกูชีพ เกิดความผิดพลาดของขอความ ซ่ึงคลาดเคลื่อนไป
จากขอความท่ีปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ  จึงแกไขใหเปนไปตาม
คุณลักษณะของมาตรฐานครุภณัฑ 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอแกไข 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  ตามรายการดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับ

ทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถามในรายละเอียด ดังกลาว
หรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม ในการพิจารณาขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในการตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือรถพยาบาล
ฉุกเฉิน  ตามขอบัญญัติฯ  รายจายประจำปงบประมาณ 2566  ขอมติท่ี
ประชุม  ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ     ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  
 

 5.2.2  การพิจารณาขอโอนงบประมาณ    จำนวน   7  รายการ 
นายประเจน บุบผาแสง ขอใหฝายบริหารไดชี้แจง เหตุผลและความจำเปนเก่ียวกับการขอโอน

งบประมาณ  ตามท่ีไดยื่นญัตติ  ครับ  เชิญครับ  
นายสุทธินันท พรอินทร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
รองปลัด อบต. ทาน กระผมนายสุทธินันท  พรอินทร  ตำแหนง  รองปลัดองคการบริหาร

สวนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
ขอชี้แจงเก่ียวกับโอนงบประมาณ  จำนวน  7  รายการ  ดังนี้ 
5.2.2.1  การพิจารณาขอโอนงบประมาณ (โอนเพ่ิม/โอนลด) 
 (สำนักปลัด)  

 แผนงานสาธารณสุข   
งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
งบดำเนินงาน  คาครุภัณฑ   

-/ครุภณัฑ.. 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถพยาบาลฉุกเฉิน   
(รถกระบะ)  งบประมาณตั้งไว   1,120,000   บาท    
โอนเพ่ิม    100,000   บาท 
งบประมาณหลังโอนเพ่ิม         1,220,000   บาท 
โอนลด  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานท่ัวไป 
 งบบุคลากร  หมวดรายจาย  เงินเดือน  (ฝายประจำ)   
 ประเภทรายจายเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน    
 งบประมาณตั้งไว   3,558,920  บาท 
 งบประมาณคงเหลือ       1,424,968.71  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        100,000       บาท 
 งบประมาณหลังโอน     1,327,968.71  บาท 
 เหตุผลและความจำเปน 
 ตามท่ีไดตั้งขอบัญญัติฯ งบประมาณรายจาย เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ

ยานพาหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)  ตามมาตรฐานครุภัณฑ  
ธันวาคม  2565  ราคา  1,120,000  บาท  แตตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฯ  ดังกลาว เปนราคา 1,220,000 บาท เพ่ือใหเปนไปตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ิม ตามรายการดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับ

ทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถามในรายละเอียด ดังกลาว
หรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม ในการพิจารณาขอ
โอนเพ่ิมงบประมาณในการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  ตามขอบัญญัติฯ  
รายจายประจำปงบประมาณ 2566  ขอมติท่ีประชุม  ครบั 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน   
     

 5.2.2.2  การพิจารณาการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  
(กองคลัง) 

นายสุทธินันท พรอินทร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
รองปลัด อบต. ทาน กระผมนายสุทธินันท  พรอินทร  ตำแหนง  รองปลัดองคการบริหาร

สวนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
ขอชี้แจงเก่ียวกับโอนงบประมาณ  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

 5.2.2.2.1  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  สำหรับสำนักงาน (นักวิชาการเงินและ
บัญชี) งบประมาณ  20,000  บาท  รายละเอียดเปนไปตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
ฉบับเดือนมีนาคม  2566  หนาท่ี  4  ลำดับท่ี  6   

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย 
-/คาครุภัณฑ.. 
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คาครุภัณฑ  ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

 โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภทรายจาย  เงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   

 งบประมาณตั้งไว   1,595,840   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ               755,680  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        20,000  บาท 
 งบประมาณหลังโอน     735,680   บาท 
 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใชในงานกองคลัง  สำหรับนักวิชาการเงินและ

บัญชีท่ียายปฏิบัติงาน เดิมมีไมเพียงพอตอการใชงาน  และไมไดตั้ง
งบประมาณไว 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการ

ดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกลาวหรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ขอมติท่ีประชุม  ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  
 5.2.2.2.2  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  สำหรับงานประมวลผล  งบประมาณ  

24,000  บาท  (เจาพนักงานจัดเก็บรายได) รายละเอียดเปนไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2566  หนาท่ี  4  ลำดับท่ี  7  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย
คาครุภัณฑ  ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภทรายจาย  เงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   

 งบประมาณตั้งไว   1,595,840   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ               735,680  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        24,000  บาท 
 งบประมาณหลังโอน     711,680   บาท 
 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใชในงานกองคลัง  สำหรับเจาพนักงาน

จัดเก็บรายได ท่ียายปฏิบัติงาน เดิมมีไมเพียงพอตอการใชงานและไม
รองรับการจัดเก็บขอมูลของแผนท่ีภาษี  และไมไดตั้งงบประมาณไว 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการ

ดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม 
-/ในรายละเอียด.. 
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ในรายละเอียด ดังกลาวหรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ขอมติท่ีประชุม  ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  
  

 5.2.2.2.3  เครื่องพิมพ Multifunction แบบหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ  (INK Tank Printer)  งบประมาณ  8,000  บาท (เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได) รายละเอียดเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  
2566  หนาท่ี  19  ลำดับท่ี  51   

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย
คาครุภัณฑ  ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลงั  งบบุคลากร  
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภทรายจาย  เงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   

 งบประมาณตั้งไว   1,595,840   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ               711,680  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        8,000  บาท 
 งบประมาณหลังโอน     703,680   บาท  
 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใชในงานกองคลัง  สำหรับเจาพนักงาน

จัดเก็บรายได ท่ียายปฏิบัติงาน เดิมมีไมเพียงพอตอการใชงานและไม
รองรับการจัดเก็บขอมูลของแผนท่ีภาษี  และไมไดตั้งงบประมาณไว 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการ

ดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกลาวหรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ขอมติท่ีประชุม  ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  
 5.2.2.2.4  เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED  ขาวดำ  งบประมาณ  3,300  

บาท  (นักวิชาการเงินและบัญชี)  รายละเอียดเปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ
เดือนมีนาคม  2566  หนาท่ี  17  ลำดับท่ี  45   

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย
คาครุภัณฑ  ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

-/โอนลด.. 
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โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลงั  งบบุคลากร  
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภทรายจาย  เงินเดือน
ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถ่ิน   

 งบประมาณตั้งไว   1,595,840   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ               703,680  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        3,300  บาท 
 งบประมาณหลังโอน     700,380   บาท  
 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใชในงานกองคลัง  สำหรับนักวิชาการเงินและ

บัญชีท่ียายปฏิบัติงาน เดิมมีไมเพียงพอตอการใชงานและไมรองรับการ
จัดเก็บขอมูลของแผนท่ีภาษี  และไมไดตั้งงบประมาณไว 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการ

ดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกลาวหรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ขอมติท่ีประชุม  ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  

 5.2.2.2.5  โตะคอมพิวเตอร  จำนวน  2  โตะ  ราคาโตละ  2,200  
บาท  เปนเงิน  4,400  บาท  (ราคาตามทองตลาด) 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย
คาครุภัณฑ  ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานคลัง  งบบุคลากร  
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภทรายจาย  เงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   

 งบประมาณตั้งไว   1,595,840   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ               703,380  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        4,400    บาท 
 งบประมาณหลังโอน     695,980   บาท  
 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใชในงานกองคลัง  และไมไดตั้งงบประมาณไว 
นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการ

ดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกลาวหรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือโตะ
คอมพิวเตอร  ขอมติท่ีประชุม  ครับ 

 
-/ มติท่ีประชุม.. 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  
 5.2.2.2.6  โตะทำงาน  ระดับ 3-6  จำนวน  2  ตวัๆละ 3,500  บาท  

เปนจำนวนเงิน  7,000  บาท  (ราคาทองตลาด)  (โตะทำงานนักวิชาการ
เงินและบัญชี  และเจาพนักงานจัดเก็บรายได)   

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย
คาครุภัณฑ  ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารงานคลัง  งบบุคลากร  
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภทรายจาย  เงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   

 งบประมาณตั้งไว   1,595,840   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ               695,980  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        7,000    บาท 
 งบประมาณหลังโอน     688,980   บาท  
 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใชในงานกองคลัง  และไมไดตั้งงบประมาณไว 
นายประเจน  บบุผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการ

ดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกลาวหรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือโตะ
ทำงาน  ขอมติท่ีประชุม  ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  
 5.2.2.2.7  เกาอ้ีทำงาน  จำนวน  2  ตัว ๆ ละ 1,500  บาท  เปน

จำนวนเงิน  3,000  บาท  (ราคาทองตลาด)   
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดรายจาย

คาครุภัณฑ  ประเภทรายจาย  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
 โอนลด  จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบบคุลากร  

หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจำ)  ประเภทรายจาย  เงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   

 งบประมาณตั้งไว   1,595,840   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ               688,980  บาท 
 โอนลด  (จำนวนเงิน)        3,000    บาท 
 งบประมาณหลังโอน     685,980   บาท  
 เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใชในงานกองคลัง  และไมไดตั้งงบประมาณไว 
นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจงเหตุผลและความจำเปนในการขอโอน 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  โดยการขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ตามรายการ 

-/ดังกลาว.. 
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ดังกลาว ใหสภาฯ ไดรับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกลาวหรือไม  หากมี  เชิญครับ หากไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซ้ือโตะ
ทำงาน  ขอมติท่ีประชุม  ครับ 

มตท่ีิประชุม เห็นชอบ  15     ทาน 
 ไมเห็นชอบ       ไมมี 
 งดออกเสียง       3       ทาน  
 

 5.3  พิจารณาการขออนุญาตดำเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.เสน
บานโนนแดง  หมูท่ี  1  ตำบลโนนแดง  เชื่อมบานหนองขา  หมูท่ี  12  
ตำบลหนองคูขาด  ขององคการบริหารสวนตำบลโนนแดง 

นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติท่ีเก่ียวของกับกิจการงานสภาฯ  เนื่องดวย 
ประธานสภาฯ ไดรับแจงจากองคการบริหารสวนตำบลโนนแดง ในการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี

เพ่ือดำเนินการกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.  เสนทางบานโนนแดง  
หมูท่ี  1  เชื่อมบานหนองขา  กวาง  3 เมตร  ยาว 164  เมตร  หนา 
0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  492  ตารางเมตร  ตามขอบัญญัติฯ  
องคการบริหารสวนตำบลโนนแดง  งบประมาณ 300,000  บาท  ขอเชิญ
ฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียด กอนท่ีสภาฯ จะไดพิจารณาลงมติตอไป
ครับ  เชิญครับ 

นายนิกาย  รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม 
นายก อบต.หนองคูขาด นายนิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ตามท่ี

ไดรับหนังสือจากองคการบริหารสวนตำบลโนนแดง  เพ่ือขออนุญาตใช
พ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.  เสนทางบานโนน
แดง  หมูท่ี  1  เชื่อมบานหนองขา  กวาง  3 เมตร  ยาว 164  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  492  ตารางเมตร  
งบประมาณ  300,000  บาท  ซ่ึงโครงการฯ ดังกลาว พ้ืนท่ีดำเนินการ
เปนเขตติดตอระหวางตำบลโนนแดง และตำบลหนองคูขาด  และตาม
มาตรา  73  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม การกระทำกิจการนอกเขตองคการ
บริหารสวนตำบล จะตองไดรับความยินยอมจากสภาองคการบริหารสวน
ตำบล  และกิจการนั้นตองเปนกิจการท่ีจำเปนตองทำและเปนการเก่ียวนอง
กับกิจการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของตน  ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบล
โนนแดง  จึงไดขออนุญาตดำเนินโครงการกอสรางฯ ดังกลาว เพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  พิจารณาใหการยินยอม ตอไป  
ขอบคุณครับ 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหาร  ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด ท่ีได 
ประธานสภาฯ ชี้แจงตอท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบถึงรายละเอียด กอนท่ีจะมีการพิจารณา

ในเรื่องดังกลาว  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะซักถามในรายละเอียด หรือมี
ขอสงสัย หรือไม  หากมีเชิญครับ 

-/นายวิบูลย... 
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นายวิบูลย  หงษา เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผม 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 13 นายวิบูลย  หงษา  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 13  และรองประธานสภาฯ  ขอ

อนุญาตเสนอความเห็นตอท่ีประชุมสภาฯ  วาการเสนอขออนุญาตของ
องคการบรหิารสวนตำบลโนนแดง เพ่ือดำเนินการกอสรางโครงการฯ 
ดังกลาวเปนโครงการท่ีดี ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีของตำบลหนองคูขาดไดรับ
ประโยชนในการใชสัญจรไปมาดวย   

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณทานรองประธานสภาฯ ท่ีไดเสนอความเห็นครับ มีสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปราย ซักถามอีกหรือไมครับ  หากมีเชิญครับ  หากไมมี 

กระผมในนามประธานสภาฯ  ขอมติสภาฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการยินยอมใหองคการบริหารสวนตำบลโนนแดง ดำเนินการกอสรางใน
เขตพ้ืนท่ีตำบลหนองคูขาด  ครับ  ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ      15  ทาน 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง   3  ทาน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายประเจน บบุผาแสง มีคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ ทานใด  หรือ พนักงานสวนตำบล  จะ 
ประธานสภาฯ ประชาสมัพันธ หรือชี้แจง  เก่ียวกับงานขององคการบริหารสวนตำบล

หนองคูขาด เชิญชี้แจงตอท่ีประชุมสภาฯ  ไดครับ  หากมี เชิญครับ 
นายสุทธินันท พรอินทร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
รองปลัด อบต. ทาน กระผมนายสุทธินันท  พรอินทร  ตำแหนง  รองปลัดองคการบริหาร

สวนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตประชาสัมพันธเก่ียวกับการรับสมัครเจาหนาท่ีประจำศูนยกูชีพ
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  โดยงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไดแจงวา ขณะนี้มีผูมาสมัครเพียง  4  คน  ซ่ึงความตองการ
เจาหนาท่ีประจำศูนยฯ  ควรมีไมต่ำกวา  6  คน  จึงขอความรวมมือให
สมาชิกสภาฯ ชวยประชาสัมพันธดวยครับ 

นางบัวใข คงประเสรฐิ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  ดิฉัน   
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 16 นางบัวใข  คงประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  16  ขอสอบถามฝายบริหาร  

เรื่องแรกหนังสือประชาสัมพันธการรับสมัครเจาหนาท่ีกูชีพไดจัดสงใหกับ
ผูนำหรือไม  หากเคยจัดสงไปแลวเห็นควรจัดสงอีกครัง้ และสมาชิกสภาฯ 
จะประชาสัมพันธดวยตนเองใหอีกรอบ  เรื่องท่ีสอง คือ เรื่องโครงการตางๆ 
ไมวาจะเปน โครงการกอสรางถนน คสล. หรือ ถนนดิน  ท่ีจะดำเนินการใน
งบประมาณนี้ ไดดำเนินการถึงข้ันไหน อยางไรแลว  ซ่ึงการดำเนินงานในป
นี้คอนขางลาชากวาปท่ีผาน ๆ มา โดยเฉพาะโครงการฯ ของหมูท่ี 14  
คาบเก่ียว หมู  16  และเห็นวาผูรับจางไดนำหินคลุกมากองไวนานแลวแต
ยังไมมีการดำเนินการใด ๆ ตอไปอีก  ขอบคุณคะ 

 
-/นายนิกาย.. 
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นายนิกาย  รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  ขออนุญาต 
นายก อบต. ทำความเขาใจใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ  เรื่องเจาหนาท่ีประจำศูนยกู

ชีพตำบลหนองคูขาด  ขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ หรือผูนำในชุมชน  ให
ไปพูดคุยกับผูท่ีสนใจและคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมใหมาทำงาน  หากไมมี
เจาหนาท่ีฯ  ศูนยฯ ก็จะเปดไมได และรถพยาบาลฉุกเฉินก็จัดซ้ือไมได 
เชนกัน  สวนเรื่องการดำเนินการของโครงการตางๆ  ของปงบประมาณนี้
อาจจะลาชา เพราะติดขัดพอสมควรในเรื่องของบุคลากรไมเพียงพอในการ
ทำงานโดยเฉพาะกองชาง  เพราะโครงการกอสรางตาง ๆ จะตองมีชางผู
ควบคุมงาน  กำหนดราคากลาง  เปนตน  ซ่ึงข้ันตอนนี้เปนการทำงานของ
กองชาง  สวนโครงการฯ ของหมูท่ี  14  คาบเก่ียวหมูท่ี  16  ถนนลงหนิ
คลุก  นั้น องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด ไดทำสัญญากับผูรับจางไป
เรียบรอยแลว  และจะรีบเรงรัดใหผูรับจางมาดำเนินการตอไป 

นางสาวพัชราภรณ แสนส ี เรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน นางสาวพัชราภรณ  แสนสี  นกัวิเคราะหนโยบายและแผน  ขอ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับงานแผนงาน  ซ่ึงในหวงเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ 
จะเปนการจัดทำรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  2567  
ขอใหแตละหมูบานกลับไปทบทวนแผนหมูบาน และโครงการตางๆ ท่ีจะ
ดำเนินการในปงบประมาณ  2567  นี้ดวย  ขอบคุณคะ 

นายเสกสรร  ไชยตระมาตร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  กระผม  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 17 นายเสกสรร  ไชยตระมาตร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  17  ขอสอบถามวาในป

นี้จะมีการจัดประชาคมตำบลเหมือนเดิมหรือไม 
นายสุทธินันท พรอินทร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
รองปลัด อบต. ทาน กระผมนายสุทธินันท  พรอินทร  ตำแหนง  รองปลัดองคการบริหาร

สวนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
ขอชี้แจงเรื่องการประชาคมตำบล  ซ่ึงจะดำเนินการจัดข้ึนหลังจากท่ีได
รวบรวมแผนแตละหมูบาน ดังนั้นจึงขอใหสมาชิกสภาฯ ผูนำชุมชนไป
ทบทวนแผนพัฒนาหมูบานของทานไววาจะดำเนินการไดหรือไม ลำดับ
ความเปนจำเปนมากนอยไวกอน 

นายประยูร  มูลราช เรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ผูทรง 
รองนายก อบต. เกียรตทุิกทาน  ผม นายประยูร  มูลราช  รองนายกองคการบรหิารสวน

ตำบลหนองคูขาด  ซ่ึงไดรับมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวน
ตำบลหนองคูขาด ดูแลในเรื่องของงานสาธารณสุข  ซ่ึงปจจุบันนี้พบวามี
โรคไขเลือดออกกำลังระบาดในพ้ืนท่ี  ซ่ึงท่ีผานมาองคการบริหารสวนตำบล
หนองคูขาด  ก็ไดจัดโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  โดย
องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด ไดจัดใหมีการพนหมอกควันในพ้ืนท่ี
ท่ีเกิดโรคไขเลือดออกเปนท่ีเรียบรอยแลว  และโรคติดตออีกโรคคือโรคโค
วิด – 19 ซ่ึงสาธารณสุขอำเภอบรบือไดแจงวาจะมาในชวงฤดูฝน และ
นาจะเปนโควิดสายพันธุใหม  จึงขอใหสมาชิกสภาฯ  ประชาสัมพันธผานไป
ยังผูนำชุมชนใหประชาชนไดรับทราบดวย  ขอบคุณครับ 

-/นายประเจน.. 
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นายประเจน บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหาร  สมาชิกสภาฯ  ทุกทาน  นะครับ  ตามท่ีฝายบริหารได 
ประธานสภาฯ ชี้แจงไปแลวเก่ียวกับการดำเนินโครงการตางๆ ของแตละหมูบาน อาจจะ

ลาชาไปบางเพราะบุคลากรของ อบต.มีไมเพียงพอ  แตก็จะดำเนินการใหได
และแลวเสร็จตามท่ีกำหนดไวทุกโครงการ  ทุกหมูบาน  และผมขอฝาก
เรื่องการดำเนินการของโครงการฯ  ตางๆ ในพ้ืนท่ีของตำบล  โดยเฉพาะ
โครงการฯ  ท่ีติดกับพ้ืนท่ีของชาวบาน  ฝากถึงสมาชิกสภาฯ  ทุกทาน และ
ผูนำทุกหมูบานใหประสานงานใหเรียบรอย  จะไดไมเปนปญหาในพ้ืนท่ีท่ีมี
การกอสรางของโครงการฯ ตางๆ  สวนเรื่องของรถพยาบาลฉุกเฉิน หรอืรถ
กูชีพ  ก็ตองมีเจาหนาท่ีพรอมกอนท่ีจะมีการดำเนินการ อยางไรก็ฝากให
สมาชิกสภาฯ ทุกทานไดประชาสัมพันธตามท่ีฝายบริหารแจงใหทราบ   
มีสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร หรือพนักงานสวนตำบลทานใดท่ีจะชี้แจง 
ประชาสมัพันธ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้อีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอ
ปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 2 ประจำป 2566  ครั้งท่ี 1 และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีเขา
รวมประชุม และทำใหการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  
ผมขอปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา     ๑๒.๓๐  น. 
 
 
ผูจดรายงานการประชุม 
             ศริญญา  ราชเจริญ 
                  (นางศริญญา  ราชเจริญ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด   
                            

 
ผูรับรองรายงานการประชุม   
 
        ประเจน  บุบผาแสง 

 (นายประเจน  บบุผาแสง ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด 

 

                            -------------------------------------------------------    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
           บัวไข  คงประเสริฐ 
     (นางบัวไข  คงประเสริฐ) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมู ๑๖ 
  

 
-/ราตรี.. 
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    ราตรี  แนนอุดร 

            (นางราตรี  แนนอุดร) 
สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตำบล หมู ๔ 

 
 
       สุริยา  ลอยคลัง 
            (นายสุริยา  ลอยคลัง) 
          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมู ๗ 
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